

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành làm việc với các địa phương, đơn vị để thẩm tra báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp thứ 07, HĐND huyện khóa XI. Qua nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Ban Kinh tế-Xã hội báo cáo HĐND huyện một số nội dung chủ yếu như sau:

#### I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND HUYỆN VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2023

Về cơ bản, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện nhất trí với những nhận định, đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 như trong báo cáo của UBND huyện.

##### 1. Về kết quả đạt được

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, chính trị thế giới, tác động của thời tiết diễn biến bất thường, giá cả nguyên vật liệu và các mặt hàng khác tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với tinh thần nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; đồng thời cùng với sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn huyện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã đạt được những kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực: thực hiện đạt 08/09 chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giá trị sản lượng bình quân trên 01 ha canh tác đạt 94,2 triệu đồng đồng (tăng 24,9 triệu/ha so với năm 2022), qua đó đã nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện tốt công tác quảng bá và tổ chức các hoạt động để thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục duy trì và phát triển; lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp

tục có những chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo; cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ban cho rằng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm là đáng trân trọng, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và của cả hệ thống chính trị.

**2. Về những khó khăn, hạn chế:** Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện thống nhất với những hạn chế, khó khăn được đề cập trong báo cáo của UBND huyện. Ban xin đề cập thêm một số vấn đề cụ thể để các đại biểu HĐND huyện xem xét, thảo luận và đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, đó là:

(1) Chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 03 năm liên tục không đạt kế hoạch đề ra, gây áp lực cho việc thực hiện chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến cuối nhiệm kỳ. Trong thực hiện nhiệm vụ này, một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, còn trông chờ vào sự chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên; công tác tuyên truyền chưa được chú trọng thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, người dân chưa thực sự đóng vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới; cảnh quan môi trường ở một số địa phương thực hiện chưa tốt; các mô hình, dự án hiệu quả, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới còn ít và chưa được nhân rộng, chất lượng chưa cao, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu cũng gặp nhiều khó khăn và không đạt kế hoạch đề ra; công tác thẩm định, công nhận đối với các thôn đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm. Đến nay, UBND huyện vẫn chưa có phương án hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng, động viên đối với các thôn được công nhận đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo đề xuất của Ban tại kỳ họp trước.

(2) Lĩnh vực nông nghiệp tuy được mùa toàn diện nhưng việc triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, chưa tạo được bước chuyển biến mạnh và toàn diện. Sản xuất nông nghiệp phát triển nhưng tổ chức sản xuất còn theo quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn; việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô

hình sản xuất có hiệu quả còn hạn chế; hoạt động của các HTX nông nghiệp vẫn chưa có nhiều đổi mới; dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được kiểm soát triệt để, còn diễn biến phức tạp gây khó khăn trong việc duy trì và phát triển sản xuất của người dân.

(3) Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện không đạt dự toán huyện giao (ước thu nội địa đạt 55% dự toán), nhất là thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, đã ảnh hưởng lớn đến đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn phải điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 nhiều lần. Công tác quản lý dự án, chuẩn bị đầu tư vẫn còn bất cập, một số dự án vẫn còn bị động, chất lượng chưa cao. Nguồn vốn đầu tư năm 2022 HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến năm 2023, đến nay vẫn chưa giải ngân hoàn thành (còn hơn 17 tỷ đồng). Đề nghị UBND huyện có biện pháp mạnh chấn chỉnh vấn đề này.

(4) Công tác quản lý, bảo vệ môi trường, trong đó có việc xử lý, tiêu diệt cây mắc mào, bèo tây; quản lý chất thải trong các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc; quản lý, thu gom và vận chuyển chất thải rắn xây dựng; quản lý, xử lý tình trạng khai thác trái phép và hủy diệt tài nguyên môi trường vẫn còn hạn chế, bất cập.

(5) Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số trường vẫn chưa được giải quyết triệt để; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học một số trường còn thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu.

(6) Một số thiết chế văn hóa chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả, đầu tư thiếu đồng bộ, có lúc chưa phù hợp (trong đó có bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời), cần nghiên cứu thiết kế phù hợp hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng và hiệu quả đầu tư.

## **II. VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2024**

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo của UBND huyện. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Ban nhân mạnh và bổ sung một số giải pháp cụ thể sau:

(1) Bám sát và triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong những ngày đầu, tháng đầu năm 2024; thường xuyên đánh giá, rà soát kết quả thực hiện để có giải pháp kịp thời trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP; chú trọng triển khai các mô hình áp dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn không để lây lan trên diện rộng; chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai trong sản xuất nông nghiệp.

(3) Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024, phấn đấu thu dự toán sách ở mức cao nhất. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, trong đó chú trọng giải pháp chống thất thu, gian lận, trốn thuế, đẩy mạnh việc thu nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính theo quy định; thực hiện tốt công tác phân lô, bán đấu giá thu tiền sử dụng đất đáp ứng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

(4) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, trực báo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư trong việc chậm trễ giải ngân nguồn vốn.

(5) Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các quy hoạch, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo phân cấp.

(6) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong phát triển dịch vụ, du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây

dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng phối hợp triển khai xây dựng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, trường THCS Đặng Dung đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường chất lượng cao của huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

*Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND huyện xem xét, thảo luận và quyết nghị./.*

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ánh Cầu**